

ส่วนคุณสมบัติของผู้เป็นครู ครูในโรงเรียนขณะนี้จะมีบังคับอย่างชัดเจนว่าต้องจบปริญญาตรี และมีใบประกอบวิชาชีพครู ในขณะที่บ้านเรียนไม่มีกั้นบังคับหรือ เพราะจะไปบังคับพ่อแม่ว่าคุณต้องจบปริญญาตรีครุศาสตร์ก่อนถึงจะทำ Home School ได้ ก็จะถูกพ่อแม่ต่อต้าน และจะไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเงินเรียนฟรี 15 ปี

บ้านเรียนในประเทศไทย

บ้านเรียนในประเทศไทยจะมี 3 อย่างด้วยกัน หนึ่ง พ่อแม่สอนเอง สอง พ่อแม่ที่ทำบ้านเรียนมารวมกลุ่มกันแล้วช่วยกันดูแลลูกช่วยกันสอน บ้านไหนถนัดคณิตศาสตร์ก็สอนคณิตศาสตร์ ใครไม่ถนัดก็ดูแลเรื่องของดนตรีหรืออาหารไป และเห็นมีแบบที่สามที่จ้างคนอื่นมาเป็นคนสอน แต่ใช้บรรยากาศของที่บ้าน ออกแนวทำตามกระแส อยากทำแต่สอนไม่เป็น แล้วจ้างคนอื่นมาสอนซึ่งก็ผิดหลักอีก เพราะเรารู้ว่าพ่อแม่คือครูคนแรกของลูก และเด็กเรียนรู้จากชีวิตจริงดีที่สุด เด็กเรียนรู้จากพ่อแม่เป็นตัวต้นแบบ แล้วจะได้รับความรักความเอื้ออาทร แล้วโดยกฎหมาย คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเอาลูกไปจดทะเบียนไว้กับโรงเรียนทางเลือก เช่น โรงเรียนมูลนิธิ



ดร.วรนาก
รักสกุลไทย
ผู้อำนวยการ
แผนกอนุบาล
โรงเรียนเกษมพิทยา
และนักรักการศึกษา

เด็ก ที่เมืองกาญจน์ แล้วก็ต้องสอบเพื่อการวัดผลไปใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัย หรือการจะเรียนเข้าระบบอย่างสอบการศึกษานอกโรงเรียน(กศน.)

ขณะนี้บ้านเรียนในบ้านเราที่ทำกันอยู่ ดร.วรนาก รักสกุลไทย ให้ข้อมูลว่าไม่น่าจะเกิน 300 ครอบครัวทั่วประเทศ เพราะว่าคุณจากสถิติเมื่อไม่นานเมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว มีวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรียน ก็บอกว่าที่ทำกันจริงๆ ประมาณ 150-200 ครอบครัว แล้วตอนนี้กระแสแรงลงไปเยอะ ก็คาดว่าไม่น่าจะเกิน 300 ครอบครัว ซึ่งถ้าเทียบกันคือยังน้อยมาก แล้วก็ทำอยู่กับเด็กเล็กส่วนใหญ่ด้วย



SWISS · SCHOOL · BANGKOK
European Education



เปิดการเรียนการสอนมานานกว่า 50 ปี ใช้ภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอนทุกระดับชั้น โดยคณะอาจารย์จากยุโรป และบรรยากาศการเรียนการสอนในสไตล์แบบยุโรป สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงเกรด 12 นักเรียนของเราที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ สามารถศึกษาต่อได้ทั้งในยุโรป (เช่น สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน และอังกฤษ) อเมริกา ออสเตรเลีย ชั้นเรียนขนาดเล็ก ทำให้ครูผู้สอนสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง มีการสอนเสริมเป็นรายบุคคล และสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนได้ นักเรียนของเราจะได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ดึงดูดสุขภาพ และปลอดภัย โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีที่ทันสมัย ครบครัน เพื่อนักเรียนทุก ๆ คน

- เปิดใหม่ แผนกอังกฤษ - เยอรมัน เริ่มสิงหาคม 2554 นี้!!
- รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ระดับอนุบาล จนถึง เกรด 3
- ให้โอกาสบุตรหลานของท่านได้รับการศึกษาที่เพียบพร้อมสมบูรณ์ เพื่อความรู้ที่ดีกว่า

Think Europe - think Swiss School Bangkok

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจ สามารถเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ www.swisschoolbangkok.org หรือสอบถามข้อมูล โทร. 0-2518-0342-4 (คุณอุไรวรรณ) หรืออีเมลมาที่ admin@dssb.org